

## 2 ชมรมยื่นข้อมูล ป.ป.ช.ทบทวนกรณีผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวของคดีโก่งสนามฟุตบอล

นำเสนอเมื่อ : 7 ต.ค. 2563

### 2 ชมรม ยื่นข้อมูล ป.ป.ช. ทบทวนกรณีผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวของคดีโก่งสนามฟุตบอลอีกครั้ง "อัมพร"รับปากส่งต่อให้ตรวจสอบอีกครั้ง

7ต.ค.63- ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) - ชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริต และชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน ยื่นหนังสือให้นายณัฐวุฒิ ใสสุเกียรวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เรื่องโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 18 จังหวัด จำนวน 385 โรงเรียนที่มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีความผิดวินัยร้ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

โดยมีนายสมบุรณ์ ม่วงกล้า คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของรมว.ศธ. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทธร จำปาทอง รักษาราชการปลัด ศธ.และนายอัมพร พิณะสาร รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เป็นผู้รับเรื่อง

โดยนายอัมพร กล่าวว่า รมว.ศธ. มีความห่วงใยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลกระทบจากเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับไปดำเนินการช่วยเหลือตามขอกฎหมายและขอเท็จจริงต่อไป โดยในทางการดำเนินการตามขอกฎหมายของ ป.ป.ช.หากมีหลักฐานเอกสารหรือพยานใหม่ให้สามารถส่งเรื่องกลับไปให้ ป.ป.ช.ทบทวนได้ ซึ่งเท่าที่รับข้อมูลจากกลุ่มผู้ร้องเรียนวันนี้ว่ามีหลักฐานใหม่ ดังนั้นหาก สพฐ.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมและเป็นหลักฐานใหม่จริงจะส่งเรื่องไปให้ ป.ป.ช.ทบทวนทันที เช่น มีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลว่ามีความผิดในพื้นที่จ.นครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นใหม่ที่ สพฐ.จะยื่นให้ป.ป.ช.พิจารณาด้วย รวมถึงจะขอให้สำนักงานกฤษฎีกาได้ช่วยตีความกรณีระยะเวลาไต่สวนของ ป.ป.ช.ที่มีการดำเนินการเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นในจุดนี้จะนำแจ้งให้ป.ป.ช.ได้ทบทวนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนและผอ.เขตพื้นที่ที่ถูกชี้มูลความผิดจากเรื่องนี้กว่า 100 ราย อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเรื่องนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานและหลักการขอกฎหมายที่ถูกต้องด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 7 ตุลาคม 2563](#)